



ที่ ศธ ๐๔๓๑๘/ว๑๐๔๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๕๓ หมู่ ๒
ถนนป่าไทน ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๒๖๗๔ ลงวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัด
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่ามีการเผยแพร่หนังสือของกองอำนวยการโรงเรียน
ในเครือข่ายทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBTQ) ถือได้ว่าเป็นการมอบนโยบายที่มีคุณลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ มีการใช้ข้อความที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือ
เพศภาวะของบุคคลที่สื่อความหมายในเชิงลดทอนคุณค่าของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงเป็นการแสดง
อคติทางเพศที่ไม่เคารพในความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ ของคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
ประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘” ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. สถานศึกษาระมัดระวังเรื่องกำหนดนโยบายหรือการเลือกปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะในประเด็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ

๒. สถานศึกษานำหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง ความหลากหลายและเท่าเทียมระหว่างเพศตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ และ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามได้รับรองไว้
ไปประกอบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

- ทราบ

- มอบครูแกนกรดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

๑๓ ส.ค. ๖๔

(นายสุชีพ บุญวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้ประสานงาน กมลลักษณ์ ลอยพูน ๐๘๑ ๐๓๐๓๔๑๐